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1. Tổ 1 (Huyện Ninh Sơn): Không có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp 

tỉnh. 

2. Tổ 2 (Huyện Bác Ái) 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến: Thời gian qua cử tri bức xúc việc lâm 

trường cấm không cho bà con phát dọn nương rẫy trên chính mảnh đất của họ để 

trồng trọt, có hộ bị lâm trường lên rẫy nhổ cây Bắp của bà con gây bức xúc trong dư 

luận. Hiện nay trên thực tế giữa đất lâm phần với đất hộ dân xen kẻ, không phân biệt 

được đất nào thuộc lâm phần và đất nào là của hộ dân. Thực tế đất nằm trong quy 

hoạch 3 loại rừng lại là đất của người dân khai hoang, phục hóa và sản xuất, trồng 

trọt từ xa xưa. Chính vì thế mà gây khó khăn trong sản xuất của người dân. Đây 

cũng là vấn đề bức xúc nhiều năm nay của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm xem 

xét để bà con an tâm sản xuất. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến: Hiện nay, đoạn đường Tỉnh lộ 706 từ xã 

Công Hải đi lên xã Phước Chiến đã xuống cấp, đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung nguồn 

vốn để sửa chữa nâng cấp, do xuống cấp nhiều đoạn tiềm ẩn gây ra tai nạn rất nguy 

hiểm, kiến nghị sớm nâng cấp đoạn này. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến: Cấp tỉnh nên xây dựng đề án về du lịch 

cho địa phương, hiện nay địa phương không đủ năng lực và nguồn lực xây dựng một 

đề án về Du lịch tại địa phương. 

 - Kiến nghị của cử tri xã Phước Trung: Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên 

đầu tư hệ thống kênh nhánh cấp 2,3 kết nối kênh nhánh cấp 1 (TM17) thuộc hệ thống 

Thủy lợi Tân Mỹ để phục vụ cho khu sản xuất (khoảng 300ha) Tham Dú - Đồng Dày 

(hiện năng lực tưới hồ Phước Nhơn không đảm bảo tưới cho khu này). 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Trung (cử tri Thành Công Minh): cử tri có đất 

sản xuất tại thôn Đồng Dày có kiến nghị làm đường dân sinh tránh đường cao tốc Bắc 

- Nam để thuận tiện cho bà con đi khu sản xuất. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Đồng Dày, xã Phước Trung: Có kế hoạch mở nước 

phục vụ cho bà con sản xuất lúa tại các tuyến kênh TM 19, TM21. 

3. Tổ 3 (Huyện Thuận Bắc) 

- Kiến nghị của cử tri thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn: Ngày 30/5/2024, Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HDND quy định tiêu chí thành lập, 

tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính 

sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Tuy nhiên, đến nay kinh phí hỗ trợ 
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cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa có. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm cấp kinh phí 

để hỗ trợ cho các Tổ an tâm thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Kà Rôm, xã Công Hải: Trước đây thời điểm vào 

năm 2007, 2008 toàn bộ đất của hộ dân (thửa đất dọc Công ty đá Nam Châu Sơn đến 

dọc đường giáp đường sắt), Ban quản lý rừng đã vận động các hộ dân trồng cây nem 

và được hỗ trợ gạo cho hộ dân trong vòng 7 năm rồi sẽ trả lại đất cho các hộ dân. Tuy 

nhiên, đến nay các hộ dân có đất trên muốn làm giấy CNQSDĐ thì không được, cho 

là đất rừng thuộc Ban quản lý rừng quản lý. Đề nghị tỉnh có hướng tháo gỡ cho người 

dân để sớm được làm giấy CNQSDĐ. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Kà Rôm, xã Công Hải: Đường Tỉnh lộ 706 qua địa 

phận thôn Kà Rôm có 02 bờ tràn vào mùa mưa hay ngập trôi xe, cùng với lượng xe 

chở đất, đá của các Công ty đi qua rất nhiều làm hư hỏng, tạo nhiều ổ gà tại 02 bờ 

tràn gây khó khăn và rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua đoạn này. Đề nghị tỉnh 

có giải pháp sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia 

giao thông qua đoạn này. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải: Đối với Dự án điện gió 

Công Hải đã được chủ trương đầu tư năm 2015 nhưng đến nay Dự án này chỉ hoàn 

thành được nhà Điều hành, chưa thi công các Trụ Tuabin, trong quá trình triển khai 

quá chậm so với các Dự án khác. Đề nghị các cấp quan tâm có hướng để thúc đẩy dự 

án triển khai. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Bình Tiên, xã Công Hải: Trước đây Công ty Du lịch 

Bình Tiên có hứa với người dân thôn Bình Tiên sau này có người chết đưa đi chôn nơi 

khác bên Công ty sẽ hỗ trợ mai táng phí (mỗi trường hợp 5 triệu đồng). Tuy nhiên, năm 

2022 có 01 trường hợp người dân thôn Bình Tiên chết nhưng đến nay chưa nhận được tiền 

hỗ trợ mai táng phí của Công ty. Đề nghị các cấp quan tâm có hướng làm việc với Công ty 

để được hỗ trợ cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Bình Tiên, xã Công Hải: Trước đây bên Công ty Du 

lịch Bình Tiên có hứa sẽ đầu tư các cơ sở hạ tầng cho nhân dân thôn Bình Tiên nhưng 

đến nay Công ty không thực hiện như cam kết với người dân trong thời gian triển 

khai dự án. Hiện nay, cơ sở hạ tầng trong thôn chưa được hoàn thiện, còn thiếu và 

chưa đảm bảo như: Hệ thống nước thải bị hư, không có lối thoát gây ứ tắc, ô nhiễm 

môi trường ở cuối thôn. Đề nghị các cấp quan tâm có giải pháp khắc phục. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong: Trước đây Công ty Hoàng 

Thành Đô Lương có tư vấn cho người lao động khi đăng ký làm việc tại Công ty từ 

01 đến 03 tháng sẽ được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng hiện nay người lao 

động làm việc hơn 01 năm nhưng vẫn chưa được tham gia đóng BHXH. Đề nghị các 

cấp quan tâm có hướng tháo gỡ cho người lao động để ổn định làm việc và đảm bảo 

quyền lợi cho người lao động. 

4. Tổ 4 và Tổ 5 (Huyện Ninh Hải) 

- Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Hải: Khu vực sản xuất nông nghiệp thôn Mỹ 

Hòa, xã Vĩnh Hải đang thiếu nước sản xuất do tình hình nắng hạn kéo dài gây xâm 

nhập mặn. Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống dẫn nước kết nối từ Đập Dâng 
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Tân Mỹ và hệ thống ADP8 từ xã Nhơn Hải, Thanh Hải về thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải 

để phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Hiện nay, Công ty Cổ phần Mực nhảy 

Biển đông đang thả lồng bè nuôi trồng thủy sản, tại khu vực mà từ trước đến nay ngư 

dân thôn Mỹ Hiệp thả lưới đánh bắt hải sản nên làm ảnh hưởng lớn đến đời sống 

người dân. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm, xem xét dịch chuyển lồng bè nuôi 

đến vị trí phù hợp hơn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Tại khu vực gần trường bắn, nghĩa trang 

Công giáo (Hộ Hải) và nghĩa trang Tân Hội, phía Bắc đài liệt sĩ tỉnh. Từ năm 2003 

người dân đã tự khai hoang, bao chiếm sử dụng, hiện nay bà con Nhân dân có nhu 

cầu cấp giấy Chứng nhận QSDĐ nhưng không nằm trong bản đồ địa chính cần phải 

đo đạc, bổ sung. Cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết. 

Nay, cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành liên quan 

sớm thực hiện đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, tạo thuận lợi cho Nhân dân đăng ký 

cấp giấy Chứng nhận QSDĐ theo quy định. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Hiện nay, có ba kênh thoát lũ (Mương Cây 

trôm; Mương Đồng Miễu; Mương Cầu Ván) không thoát nước được vào mùa mưa, 

công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp các phòng ban 

chuyên môn của huyện tiến hành khảo sát ba kênh này nhưng cử tri chưa thấy triển 

khai nạo vét, khơi thông các kênh này; do đó, cử tri tiếp tục đề nghị các cấp sớm bố 

trí kinh phí đầu tư nạo vét và bê tông các kênh mương nói trên trong năm 2024. 

5. Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8 (Thành phố PRTC) 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn: Sở Giao thông vận tải rà soát, nghiên cứu 

việc đặt các biển báo, chỉ dẫn lên Cao tốc đi các tỉnh đảm bảo phù hợp cho người 

tham gia giao thông dễ nhận biết và đi đúng hướng. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn (tiếp tục kiến nghị): đường 

dây Trung áp 22KW đi qua sát mái nhà rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân 

(nội dung này đã được kiến nghị năm 2022 và được ngành điện lực phúc đáp tại 

Công văn số 222/PCNT-KD ngày 13/7/2022 sẽ cân đối nguồn vốn phân bổ năm 2023 

để bọc hóa đường dây trung áp, đồng thời phát triển lưới điện hạ áp để xóa các nhánh 

dây điện kế kéo chuyền nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân sử dụng) nhưng đến 

nay vẫn chưa được quan tâm. Đề nghị ngành Điện lực sớm triển khai đảm bảo an 

toàn cho nhân dân (thời gian qua đã có một hộ dân bị nguồn điện chuyền tải xuống 

vật dụng gia đình và bị điện giật). 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn (tiếp tục kiến nghị): Không đồng thuận 

việc xây dựng Nhà máy chế biến đá thuộc địa phận thôn Núi Ngỗng. Vì khoảng cách 

từ nhà máy xuống 100 hộ dân rất gần (có 2 hộ dân ở gần sát nhà máy), nội dung này 

chưa được lấy ý kiến tham vấn của người dân. Đề nghị các ngành chức năng tỉnh xem 

xét và có giải pháp để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Các biển báo cấm xe chở khách tại khu 

vực sầm uất, khu du lịch là không hợp lý, gây phiền hà cho khách du lịch vào tỉnh khi 

họ di chuyển bằng xe khách; Kiến nghị Sở Giao thông vận tải rà soát, sửa đổi cho 
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hợp lý hơn để tạo điều kiện cho các xe khách du lịch vào tỉnh, thúc đẩy ngành du lịch 

của tỉnh nhà phát triển hơn. 

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Hiện nay địa bàn của phường có 13 hội 

viên Hội Cựu thanh niên xung phong nhưng không được hưởng chính sách, hiện nay 

các hội viên đã lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau. Đề nghị tỉnh 

quan tâm xem xét hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho các hội viên Hội Cựu thanh niên xung 

phong. 

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Cử tri chưa đồng thuận với trả lời của 

Sở công thương tại kỳ tiếp xúc trước kỳ họp thứ 19, lý do nội dung trả lời chưa rõ đối 

với dự án điện mặt trời Phước Thái, điện mặt trời Sông Trâu, điện gió gặp khó khăn 

trong vấn đề thi công (địa phương chưa tạo điều kiện: gây khó khăn trong thi công 

khi xe chở vật liệu đến công trình; việc hòa mạng lưới chậm; thua lỗ, nguồn thu bị 

ảnh hưởng dẫn đến việc chi trả lương cho công nhân chậm, có nơi còn chưa thanh 

toán lương cho công nhân) 

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: Bệnh nhân đi khám chữa bệnh tại bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Ninh Thuận, 

Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận thường thiếu thuốc và được hướng dẫn ra ngoài 

Bệnh viện mua thuốc. Như vậy người dân mua Bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải mua 

thuốc bên ngoài, điều này gây thiệt thòi cho người mua bảo hiểm y tế. 

- Kiến nghị của cử tri phường Phước Mỹ: Các cấp, các ngành quan tâm đến 

chính sách nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn (không có đất ở). Hiện 

nay các đối tượng này nhà ở đã xuống cấp trên đất nông nghiệp không thể triển khai 

xây dựng và sửa chữa được.   

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà: Tình trạng khí hậu, thời tiết hiện nay 

không ổn định nên thường xuyên xảy ra các vụ sét đánh trên địa bàn Tỉnh. Do đó các 

cấp nên có sự chủ động kiểm tra đối với công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí 

hậu. Đối với tháp truyền hình nên kiểm tra lại hiện nay còn đảm bảo an toàn hay 

không? 

- Kiến nghị của cử tri phường Thanh Sơn: Hệ thống mương nước TT4 tại hẻm 

49/11/1 đường ngô Gia Tự đã được đầu tư sửa chữa nhưng thoát nước nhưng chưa 

đảm bảo. Kiến nghị xây dựng hệ thống mương ngầm hoặc thường xuyên nạo vét 

mương. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Công tác phối hợp giữa ngành giáo 

dục với các cơ sở định hướng đào tạo nghề (cụ thể là Trường Cao đẳng nghề) như thế 

nào để định hướng người dân địa phương có thể yên tâm học nghề để có việc làm. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Khu vực đất ở đoạn Sở Tư pháp - 

Ngân hàng Công thương rào chắn đã lâu, có thi công hay không, nếu không thì thu 

hồi lại để tiến hành đầu tư việc khác. Trường THCS Trần Hưng Đạo (cũ) đã bỏ 

hoang, có chủ trương đầu tư xây dựng hay không vì đã lâu không thấy đưa vào sử 

dụng. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Khu vực quảng trường, tượng đài 

cần mở nhạc tạo sự phấn khích cho người dân khi tập thể dục buổi sáng. 
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- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Cần đầu tư đài phun nước hoặc đèn 

ở Công viên trước Nhà Công vụ Tỉnh ủy tạo mỹ quan đô thị. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Theo Quyết định 01 ngày 06/01/2022 

của UBND tỉnh Ninh thuận quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi 

chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Khu vực này còn thuần nông, bà con 

chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và một số hộ buôn bán nhỏ lẻ. Đề nghị 

các cấp xem xét và có lộ trình và tạo điều kiện phù hợp để bà con nông dân có điều 

kiện tiếp tục chăn nuôi để tăng thu nhập. 

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Tại vòng xoay ngã 5 phường Tấn Tài đã 

xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh và thành phố có giải pháp làm hẹp vòng xuyến 

hoặc đặt tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Thời gian vừa qua, được sự quan tâm 

của lãnh đạo Tỉnh, Thành phố, một phần diện tích đất của Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tỉnh thuộc địa bàn khu phố 1- phường Đài Sơn đã được cho thuê mở các dịch vụ 

ăn uống phục vụ bà con. Hiện nay, diện tích đất của Trung tâm còn lại rất nhiều, rất 

mong các cấp quan tâm mở rộng thêm các dịch vụ khác để phục vụ các hoạt động vui 

chơi khác cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Hiện nay tình hình khám chữa bệnh 

của y, bác sỹ của Bệnh viện tỉnh chưa tích cực, có những loại bệnh cần được khám 

chữa kịp thời mà lại hẹn thời gian quá dài từ một tháng trở lên là không phù hợp (bị 

đau răng). Đề nghị Bệnh viện tỉnh quan tâm quán triệt, chấn chỉnh đội ngũ y, bác sỹ 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ngày càng tốt hơn. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Phụ cấp lực lượng tham gia Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay quá thấp. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh lại mức 

hỗ trợ thêm cho lực lượng này. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Dự án khu du lịch Hải Long triển khai 

chậm, đề nghị cần triển khai thực hiện sớm để người dân an tâm lao động và ổn định 

cuộc sống. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hộ gia đình bà Lê Thị Đỉnh- Khu phố 

5 đề nghị được đối thoại trực tiếp với cấp tỉnh về giải quyết các vụ liên quan đến việc 

khiếu nại đất đai và giải quyết dứt điểm cho gia đình bà. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Dự án nâng cấp Kênh tiêu Chà Là: 

trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng nứt nhà của người dân nhưng đơn vị thi 

công và Công ty bảo hiểm đã khảo sát để bồi thường, tuy nhiên, mức giá bồi thường 

thấp, kiến nghị nghiên  cứu xem xét nâng mức hỗ trợ tương xứng để đủ kinh phí sửa 

chữa lại nhà. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hiện nay một số khoa, phòng của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, có lúc phòng bệnh đông người điều trị nội trú 

(từ 10- 12 người) dùng chung một phòng vệ sinh nên người bệnh gặp nhiều bất tiện 

trong sinh hoạt. Đề nghị nghiên cứu có giải pháp xử lý bảo đảm thuận tiện hơn cho 

người bệnh. 
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- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hiện nay người cao tuổi từ đủ 75 tuổi 

đến79 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đề nghị cần quan tâm đến đối tượng này 

để được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Trước đây Công ty TNHH Thanh Sơn 

mời các hộ dân ven Sông (khu phố 5,8,9) để họp lấy ý kiến về dự án Khu dân cư 

Đông Hải; hiện nay bà con nhân dân đang có nhu cầu đất ở nhiều, môi trường không 

đảm bảo, gây ảnh hưởng bà con sống xung quanh tại bờ Sông. Đề nghị các cấp xem 

xét và đẩy nhanh tiến dự án Khu dân cư Đông Hải. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Dự án đánh bắt xa bờ theo Nghị định 

67 (Nghị định 17/2018/NĐ-CP) của Chính phủ, Nhà nước đầu tư đối với chủ thuyền 

có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế biển, vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo của 

Việt Nam. Qua 10 năm, hầu như toàn nước Việt Nam nói chung, riêng phường Đông 

Hải, thực tế đi vào hoạt động rất bấp bênh, có 7 tàu thuyền đã nằm bờ, đã xử lý 2 tàu, 

một số tàu cá cũng làm ăn khá giả và trả nợ hàng tháng cho Ngân hàng đều tốt. Đề 

nghị cơ quan chức quan tâm có hướng xử lý để thu hồi nguồn vốn. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đã 

được thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, phụ cấp thấp nhưng phải đóng 50% 

bảo hiểm y tế và 30% Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ các khoản thì mức phụ cấp 

còn lại thấp hơn mức lương cơ sở và thấp hơn so với trước khi tăng mức lương cơ sở. 

Đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho lực lượng này. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Hiện nay có những trường hợp đã được 

nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang các đất màu khác thì 

đang bị vướng về thuế nên chưa được chuyển. Đề nghị có cơ chế hỗ trợ người dân 

chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang các loại đất khác. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Người dân tiếp tục có ý kiến về việc 

đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân Văn Hải. Khi người dân bệnh 

nặng có nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tỉnh phải qua Trạm y tế phường làm 

thủ tục chuyển viện gây mất thời gian cho nhân dân. Kính mong các cấp xem xét 

được ưu tiên đăng ký khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện Tỉnh. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị các cấp nghiên cứu nâng thêm 

định mức sử dụng điện, nước cho hộ dân vì thời tiết ngày càng nóng nên nhu cầu sử 

dụng điện, nước của các hộ dân tăng. 

6. Tổ 9, Tổ 10, Tổ 11 (Huyện Ninh Phước) 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận chỉ đạo khảo sát thi công, mở rộng Cầu Liên Sơn 1, xã Phước Vinh nằm trên 

Tỉnh lộ 708 vì cây cầu này nằm ở khúc cua, dưới chân dốc và cầu nhỏ hơn mặt 

đường, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Hiện nay, tuyến đường nội đồng từ Tỉnh 

lộ 708 đi vào xứ đồng Láng Ké và một số khu vực sản xuất nông nghiệp khác, đường 

có độ dốc cao nên mỗi khi trời mưa đường bị sói mòn, thời gian gần đây nhiều xe có 

trọng tải lớn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận lưu thông, vận chuyển nguyên 

vật liệu để xây dựng các công trình quân sự nên đã làm cho mặt đường hư hỏng nặng, 

khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Cử tri mong muốn 
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sau khi công trình quân sự hoàn thành, các ngành chức năng có liên quan sớm có kế 

hoạch bê tông đoạn đường trên để nhân dân thuận lợi trong việc đi lại và lưu thông 

hàng hoá. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Hiện nay, chế độ phụ cấp người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng là rất thấp so với thực tế công việc, 

trong khi thời gian làm việc người hoạt động không chuyên trách như cán bộ, công 

chức. Cử tri kiến nghị đến Uỷ ban nhân dân tỉnh cần quan tâm và quy định mức phụ 

cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghi định 

33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ đảm bảo hợp lý hơn để người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã an tâm công tác. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Sau khi tuyến đường Cao tốc Bắc – Nam 

đưa vào sử dụng thì một số vùng đất sản xuất nông nghiệp của người dân không có 

lối đi vào vận chuyển hàng hoá… Cử tri đã kiến nghị đến các ngành chức năng của 

tỉnh, huyện khảo sát tiếp tục thu hồi đất, mở 03 tuyến đường gom để đi vào các vùng 

sản xuất. Tuy nhiên, đến nay các ngành chức năng của tỉnh, huyện chỉ xem xét và cho 

ý kiến thu hồi, mở 01 trong 03 tuyến đường gom. Cử tri tiếp tục kiến nghị các ngành 

chức năng của tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí để mở thêm 02 tuyến đường gom còn 

lại giúp nhân dân có đường đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản được thuận lợi 

hơn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện quan 

tâm giải quyết kịp thời các trường hợp bệnh nhân gặp tai nạn cần mổ gấp nhưng Bệnh 

viện tỉnh hẹn 3 đến 4 ngày mới xếp được lịch mổ theo chế độ bảo hiểm y tế, tuy 

nhiên bệnh viện có tư vấn nếu bệnh nhân muốn mổ gấp thì đóng tiền dịch vụ bệnh 

viện sẽ mổ gấp. Một số người dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên không có 

tiền để nộp tiền dịch vụ, khi gặp tai nạn bất trắc xảy ra phải dựa vào bảo hiểm y tế, 

nếu việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đảm bảo kịp thời như việc khám chữa 

bệnh dịch vụ, liệu có đảm bảo sức khẻo cho người dân và người dân cũng không tin 

tưởng vào việc khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm. (Cụ thể trường hợp em Lê 

Tuấn Khang. Sinh ngày 09/3/2015. Địa chỉ thôn Thái Hoà, xã Phước Thái huyện 

Ninh Phước. Nhập viện cấp cứu ngày 10/11/2023). 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay một số hộ dân ở thôn Thái Giao 

(khoảng 25 hộ) đang sinh sống dọc từ Cầu Chá đến cây me Tây (nhà ông Phạm Minh 

Phụng) không có nước sinh hoạt, phải dùng nước từ kênh mương cấp II hoặc đi mua 

từng can nước sạch để sử dụng. Kiến nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn sớm quan tâm cấp nước sinh hoạt cho người dân.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay ở thôn Đá Trắng nước sinh hoạt 

không đủ cho người dân sử dụng. Kiến nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn sớm quan tâm khảo sát và tạo điều kiện nâng cấp đường ống nước 

để người dân có đủ nước sinh hoạt (do đường ống trước đây nhỏ không đủ lượng 

nước cung cấp cho các hộ dân). (Tiếp tục kiến nghị) 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Hiện nay Thành phố Phan Rang Tháp 

Chàm đã thông qua quy hoạch chung của Thành Phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 

2050, theo đó quy hoạch không còn chồng lấn qua địa bàn huyện Ninh Phước nói 

chung và xã Phước Thuận nói riêng. Như vậy Quy hoạch Đô thị hai bên bờ sông 
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Dinh và Quy hoạch phân khu phía Nam thành phố PRTC có còn hiệu lực không? Để 

thuận tiện cho người dân, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét đề nghị cơ 

quan chuyên môn quản lý quy hoạch rà soát, kịp thời điều chỉnh quy hoạch nêu trên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Hiện nay quy hoạch khu du lịch ven 

biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận không thống nhất một số loại đất với quy hoạch sử 

dụng đất của Ninh Phước đến năm 2030, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi 

có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh 

quy hoạch cho phù hợp để nhân dân thuận tiện trong quá trình chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất. 

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, xã An Hải được công nhận xã nông 

thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đang phát triển 

công nghệ chuyển đổi số để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuy nhiên, 

hiện nay trên địa bàn xã không có tên đường, số nhà; Đề nghị cấp có thẩm quyền xem 

xét cần có tên đường, số nhà ở nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, 

buôn bán trên các trang mạng điện tử giúp cho người dân ngày càng phát triển. 

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, tại khu vực dốc cầu Tuấn Tú đi từ 

An Long xuống Trại giống bị trũng thấp nặng, gồ ghề xe tải, xe máy chạy nhiều dễ 

gây ra tai nạn. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, khảo sát và hỗ trợ kinh phí đổ 

bê tông lại để người dân đi lại. 

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, theo mức đóng BHYT từ ngày 

01/7/2024 đối với hộ gia đình là rất cao (Người thứ nhất: 1.263.600đ/năm, người thứ 

hai: 884.520đ/năm …) người dân nông thôn chủ yếu làm nông nên có thu nhập thấp, 

không ổn định. Hộ gia đình có đông con nên không có đủ điều kiện để mua BHYT. 

Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét và có giải pháp hỗ trợ để người dân 

nông thôn tham gia BHYT đầy đủ.  

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Một số hộ gia đình có con em đi học ở các 

Trường khi mua BHYT thì được tính nhóm riêng và không được tính là nhóm chung 

cùng hộ gia đình, vì vậy không được tính mức hỗ trợ giảm theo thứ tự hộ gia đình là 

bất hợp lý, đặc biệt nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị cấp có 

thẩm quyền nghiên cứu, có giải pháp tốt nhất để người dân an tâm, tạo điều kiện cho 

các em học sinh trong cùng một hộ gia đình được mua BHYT theo hộ để được tính 

mức hỗ trợ giảm dần. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Long Bình 2, xã An Hải (cử tri Nguyễn Văn Tới): 

Hiện nay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khi người dân khám bệnh, sau khi 

khám, điều trị bệnh xong bệnh viện cho về và có giấy hẹn tái khám. Nhưng khi đến 

thời gian tái khám người bệnh xuống bệnh viện để tái khám theo giấy hẹn thì Bệnh 

viện đề nghị người bệnh về tại Trạm y tế xã để xin giấy chuyển viện mới được tái 

khám, như vậy là bất hợp lý. Đề nghị ngành Y tế quan tâm, xem xét và có giải pháp 

để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tái khám bệnh, tránh gây phiền hà cho 

nhân dân. 

- Kiến nghị của cử tri thôn An Thạnh, xã An Hải (cử tri Hồ Văn Ngọc): Tại 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khi người dân xuống khám bệnh và nằm lại 

Bệnh viện để Bác sỹ theo dõi bệnh tình. Nhưng sau vài ngày người dân thấy bệnh 
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tình không ổn muốn xin chuyển tuyến thì Bệnh viện không cho, khi nào bệnh nặng 

không giải quyết được thì Bệnh viện mới cho giấy chuyển viện, như vậy quá bất cập, 

không đáp ứng theo nhu cầu điều trị bệnh của người bệnh, ảnh hưởng đến tính mạng 

của người dân. Đề nghị ngành Y tế quan tâm chỉ đạo, có giải pháp tháo gỡ cho người 

dân. 

- Kiến nghị của cử tri thôn An Thạnh, xã An Hải (cử tri Trần Thị Minh 

Sương): Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khi người dân xuống khám bệnh và 

lấy Mẫu xét nghiệm thì bệnh viện hết hóa chất để xét nghiệm, hẹn người bệnh hôm 

sau xuống, gây phiền hà cho người bệnh đi lại. Đề nghị ngành Y tế cần xem lại khâu 

chuẩn bị hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện để phục vụ bệnh nhân được kịp thời, đáp 

ứng điều kiện Bệnh viện hạng I. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Việc tăng mức lương cơ sở như hiện nay 

dẫn đến mức mua bảo hiểm y tế của người dân cũng tăng theo, trong khi đa số người 

dân đang rất khó khăn, vì vậy kiến nghị ngành chức năng quan tâm hỗ trợ phần kinh 

phí tăng thêm để người dân có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu kế hoạch.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Tỉnh quan tâm đề xuất cấp Trung ương 

xem xét, có kế hoạch thay thế dãi phân cách cứng như hiện nay thành dãi phân cách 

mềm kết hợp trồng hoa trên tuyến Quốc lộ 1A - đoạn thuộc địa phận thị trấn Phước 

Dân, để góp phần tạo diện mạo đô thị loại IV (thị trấn Phước Dân) trong thời gian 

đến. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Đầu tư xây dựng bờ kè Sông Lu - đoạn 

thuộc thị trấn Phước Dân đã được ngành chức năng, tỉnh quan tâm phê duyệt chủ 

trương đầu tư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện, trước nguy cơ sạt lỡ gây 

xói mòn trong mùa mưa lũ sắp đến, đồng thời vừa đảm bảo mỹ quan đô thị thị trấn 

Phước Dân, có kế hoạch bố trí vốn thực hiện trong thời gian sớm nhất.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Tình trạng học sinh là con em của gia 

đình công nhân đang đi làm ăn xa ngoài tỉnh không được vào học tại các trường công 

lập- nơi cha mẹ đang làm việc (do không có hộ khẩu thường trú), phải học ở những 

trường tư thục, rất tốn kém kinh phí, trong khi điều kiện kinh tế của họ đang rất khó 

khăn, cử tri mong muốn ngành chức năng, tỉnh quan tâm đề xuất cấp Trung ương 

xem xét, điều chỉnh quy định trên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Đề nghị ngành chức năng, tỉnh quan tâm 

phân bổ thêm chỉ tiêu biên chế cho các trường tiểu học có chương trình giảng dạy 

tiếng dân tộc; đồng thời quan tâm phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp với đặc thù của 

từng trường, tương đương với quy định về số lượng học sinh/lớp, góp phần nâng cao 

chất lượng dạy và học trong thời gian đến. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Tình trạng thiếu cục bộ số hóa chất xét 

nghiệm vi rút HP tại bệnh viện tỉnh thời gian qua đã ảnh hưởng đến quá trình khám, 

điều trị bệnh bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân có liên quan, đề nghị ngành chức năng 

tỉnh thường xuyên kiểm tra, khắc phục tình trạng trên.   

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, nâng 

mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố, vì hiện 
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nay mức phụ cấp cho đối tượng này quá thấp, chưa tương xứng với đặc thù công việc 

đang đảm nhiệm. 

7. Tổ 12 (Huyện Thuận Nam) 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhị Hà: Hiện nay mức lương cơ sở tăng, khi áp dụng 

để thu BHYT thì rất cao. Vì tăng lương chỉ áp dụng ở một số lĩnh vực ngành nghề, 

tuy nhiên mức đóng bảo hiểm lại áp dụng theo mức lương cơ sở chung, nên nhiều bà 

con làm nông, kinh tế khó khăn khó thực hiện tham gia bảo hiểm theo mức đóng mới. 

Đề nghị cấp trên xem xét lại về mức thu BHYT chỉ áp dụng cho các đối tượng cho 

phù hợp.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh, Phước Nam, Nhị Hà:  Việc chi trả cho 

đối tượng bảo trợ xã hội bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ, rất khó khăn cho các 

đối tượng được hưởng. Kiến nghị ngành chức năng làm việc với ngân hàng mở thêm 

các trụ ATM gần khu vực bà con sinh sống để thuận tiện cho việc rút tiền khi chuyển 

qua thẻ. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Sau khi hoàn thành tuyến cao tốc Cam 

Lâm – Vĩnh Hảo, xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A giảm nhiều làm ảnh hưởng đến 

việc kinh doanh các hộ dân hai bên quốc lộ 1A. Mong muốn các cấp chính quyền 

sớm kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Khu công nghiệp Phước Nam, Cụm 

công nghiệp Hiếu Thiện và các Khu, Cụm công nghiệp đã được phê duyệt đi vào hoạt 

động để người dân có cơ hội giải quyết việc làm, đồng thời thu hút công nhân ở nơi 

khác tới địa bàn làm việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Hệ thống thoát lũ từ Trung tâm hành 

chính huyện Thuận Nam đến thôn Văn Lâm 3 và phía Đông Nam thôn Phước Lập - 

Tam Lang nói riêng vào mùa mưa thường ngập lụt, ảnh hưởng cho việc sinh hoạt của 

người dân cũng như sản xuất nông nghiệp. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm bố 

trí vốn triển khai thực hiện dự án Hệ thống thoát lũ đô thị Phước Nam trong khu 

Trung tâm huyện Thuận Nam. (tiếp tục kiến nghị) 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Kiến nghị các cấp, các ngành cần quan 

tâm khảo sát, xây dựng hệ thống kênh chuyển nước từ Hồ Núi Một (khu vực ZaTy) 

về Hồ Bầu Ngứ để có nguồn nước cho người dân khu vực này phục vụ sản xuất và 

chăn nuôi được thuận lợi. 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Cơ quan chức năng có thẩm quyền khảo sát, 

bổ sung tuyến xe buýt đi đến làng Cà Ná, Phước Diêm (vị trí bến xe cũ Cà Ná) vì bà 

con có nhu cầu đi lại bằng xe buýt rất cao. 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Tài sản là tàu cá do Cha, Mẹ đứng tên trong 

Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá nhưng không may Cha, Mẹ chết (không làm di 

chúc), khi làm thủ tục sang tên qua cho người con đứng tên bắt buộc đóng thuế 10% 

thu nhập của người con có đúng quy định về thừa kế không, kiến nghị cấp thẩm 

quyền xem xét, giải quyết. 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná:  Công ty sửa chữa, đóng tàu thuyền Viễn 

Đông xảy ra tranh chấp đến nay chưa được các ngành chức năng giải quyết, kiến nghị 

cấp thẩm quyền xem xét sớm đưa vào hoạt động trở lại nhằm tạo điều kiện để bà con 

ngư dân có chỗ kéo tàu cá lên sửa chữa, vì chi phí đi xa sửa chữa rất tốn kém.  
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- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Công ty An Khánh được Nhà nước giao 

đất tại Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện đã lâu đến nay chưa chi trả tiền bồi thường giải 

phóng mặt bằng, kiến nghị ngành chức năng làm việc Công ty An Khánh và trả lời 

bằng văn bản cho người dân biết có tiếp tục làm hay không? thời gian nào? 
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